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เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ น. 

  นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ี ๒ ทําหน้าท่ีประธาน  จากนั้น       
ได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย ปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้เวลาประมาณ           
๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  

  จากนั้น ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซ่ึงเริ่มจากกระทู้ถามสด ดังนี้  

๑. กระทู้ถามสด เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาของกระทรวงมหาดไทย ต้ังถามโดย         
ส.ส.ชวลิต  วิชยสุทธิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย  โดยได้ถามกรณีผู้ต้ังกระทู้ได้พบปัญหาความ 
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ปัญหาคนต่างด้าวและคนจรจัด  ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีสําคัญ ซ่ึงกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จึงต้องการทราบว่ารัฐบาลจะมีแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร  จากนั้น       
รมต.จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ  รมว.กระทรวงมหาดไทย  ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า จะขอรับเรื่องดังกล่าว         
ไปพิจารณาดําเนินการและจะกําชับให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง กทม.และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เร่ง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ส่วนการพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ซ่ึงถือว่าเป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งนั้น รัฐบาลจะได้
พัฒนาหลายด้าน ท้ังอนุรักษ์ ปฏิสังขรณ์ สถานท่ีสําคัญและโบราณสถานต่าง ๆ พัฒนาด้านสุขอนามัย พัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ  และต้องดูแลประชาชนท่ียากจนด้วย โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือให้เกาะรัตนโกสินทร์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน  

๒. กระทู้ถามสด เรื่อง มาตรการเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจและผู้ใช้แรงงาน จากผลกระทบ
ของการข้ึนค่าแรงข้ันตํ่า ๓๐๐ บาท ต้ังถามโดย ส.ส.เจิมมาศ  จึงเลิศศิริ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร             
พรรคประชาธิปัตย์  กรุงเทพมหานคร  จากนั้น รมต.อนุศักด์ิ  เล็กอุทัย  รมช.กระทรวงการคลัง ซ่ึงได้รับ
มอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง  ชี้แจงว่า รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาผู้ประกอบ
ธุรกิจหลายมาตรการ เช่น การลดภาษีให้ผู้ประกอบการ และขณะนี้ได้ขยายเวลามาตรการภาษีและการหักค่า
เสื่อมสามารถหักค่าเสื่อมได้ ๑๐๐% ,เพ่ิมการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล, ปรับอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ต่างๆ,  ขยายเวลาวงเงินคํ้าประกันและเพ่ิมวงเงินคํ้าประกัน, ขยายเวลาโครงการสินเชื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
SME, ขยายเวลาการสิ้นสุดการคํ้าประกัน เป็นต้น ส่วนการช่วยเหลือ SME นั้น ได้มอบหมายให้เอ็กซ์ซิมแบงค์
จัดทํานโยบายให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึน และรัฐบาลจะเฝ้าระวังไม่ให้ธุรกิจเกิดปัญหา  
จากนั้น รมต.กระทรวงแรงงาน นายเฉลิมชัย  สะสมทรัพย์  ได้ตอบชี้แจง โดยยืนยันว่า นโยบายข้ึนค่าแรงข้ัน
ตํ่า ๓๐๐ บาทนั้น รัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว และโดยส่วนตัวต้องการให้ข้ึนเป็น ๔๐๐ บาท          ซ่ึงนโยบาย
ดังกล่าวนั้น  รัฐบาลได้ทําการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก่อนดําเนินการ 

๓. เม่ือจบการถามตอบกระทู้ถามสด ๒ เรื่องแล้ว นายเจริญ  จรรย์โกมล  รองประธาน        
สภาผู้แทนราษฎร คนท่ี ๑  ในฐานะประธานในท่ีประชุม แจ้งให้เจ้าของกระทู้และท่ีประชุมทราบว่า         
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รมต.กระทรวงการต่างประเทศ ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศไม่สามารถมาตอบชี้แจงได้ จึงขอเลื่อน        
การถามตอบกระทู้ถามสดเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซ่ึงต้ังถามโดย ส.ส.ศิริ โชค  โสภา  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคประชาธิปัตย์  จังหวัดสงขลา  ท้ังนี้ประธานแจ้งว่าจะได้นํากระทู้ดังกล่าว
บรรจุในระเบียบวาระการประชุมในวันพฤหัสบดีหน้า ซ่ึงผู้ตั้งกระทู้ไม่ขัดข้อง 

 เม่ือจบวาระกระทู้ถามสดแล้ว ประธานได้ดําเนินการประชุมต่อ โดยเป็นวาระกระทู้ถามท่ัวไป 
ดังนี้ 

๑. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง แนวทางการต้ังค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ต้ังถามโดย ส.ส.มนพร  เจริญศรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคเพ่ือไทย  โดยผู้ต้ัง
กระทู้ได้กล่าวถึงความสําคัญและภาระหน้าท่ีของ อ.ป.พ.ร. ซ่ึงต้องปฏิบัติมีมากและต้องบูรณาการกับ
หน่วยงาน อ่ืน ๆ และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติ  จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลสามารถจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่สมาชิก อ.ป.พ.ร.เหมือนกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ได้หรือไม่ 
อย่างไร  จากนั้น รมต.ชัชจ์  กุลดิลก  รมช.กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า รมว.กระทรวงมหาดไทยได้หารือกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว 
จากการตรวจสอบพบว่า อ.ป.พ.ร. ท่ัวประเทศมีจํานวนกว่า  ๖ แสนคน  ท้ังนี้ทางกระทรวงมหาดไทยมี
แนวความคิดว่าจะต้องให้ค่าตอบแทนเทียบเท่า อสม. เช่น ข้ันแรกอาจกําหนดให้ค่าตอบแทน ๑,๒๐๐ บาท ใน
ข้ันต้น และจากการประชุมได้มีมติให้ส่งเรื่องให้ ครม.อนุมัติและจะได้แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และจะสามารถให้ ครม.ให้ความเห็นชอบต่อไป  จากนั้น ส.ส.มนพร  เจริญศรี  เจ้าของกระทู้ได้สอบถามว่าจะ
มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการหรือไม่ ท้ังนี้ 
รมช.กระทวงมหาดไทย ชี้แจงว่า ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลนั้น ได้กําหนดอยู่ในระเบียบของกระทรวงแล้ว ส่วน
สวัสดิการต่างๆเช่นค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก สามารถเบิกได้เทียบเท่าข้าราชการ 

๒. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ต้ังถามโดย          
ส.ส.ผุสดี  ตามไท  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคประชาธิปัตย์  โดยผู้ต้ังกระทู้มีความเป็นห่วงเรื่องหนี้สิน
ของประชาชน  ท้ังนี้ผู้ต้ังกระทู้ได้อ้างถึงข้อมูลผลสํารวจด้านหนี้สินภาคครัวเรือนของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่าคนไทยเป็นหนี้เป็นจํานวนมากและเพ่ิมสูงข้ึนในปี ๒๕๕๕ จึงได้ขอ
เรียนถามว่า รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการปลดหนี้ให้ประชาชนหรือไม่ อย่างไร หากมีจะเริ่มดําเนินการได้
เม่ือใดและรัฐบาลมีนโยบายสร้างระบบการเงิน การกู้ยืมท่ีเป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร  จากนั้น 
รมต.ธนุศักด์ิ  เล็กอุทัย  รมช.กระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงโดยได้ชี้แจงเก่ียวกับสาเหตุของการเป็นหนี้ ซ่ึงมี
หลายสาเหตุ ท้ังนี้รัฐบาลได้ดําเนินการช่วยเหลือประชาชนหลายมาตรการ เช่น โครงการพักชําระหนี้เกษตรกร
และลูกค้าธนาคารของรัฐ ซ่ึงสามารถช่วยประชาชนได้หลายล้านราย, โครงการบัตรเครดิตเกษตรกรเพ่ือ
ช่วยเหลือลดต้นทุนให้เกษตรกร รวมถึงผู้มีอาชีพอิสระผู้มีรายได้น้อย ส่วนการปลดหนี้ให้นั้น รัฐบาลไม่มี
นโยบายดังกล่าว เนื่องจากจะทําให้เสียวินัยทางการคลัง  นอกจากนี้ รัฐบาลจะพยายามสร้างระเบียบทาง
การเงิน โดยกระทรวงการคลังกําลังดําเนินการศึกษาและกําลังยกร่างกฎหมายติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็น
ธรรม และระหว่างท่ียังไม่มีกฏหมายดังกล่าวบังคับใช้ได้มอบหมายให้ธนาคารของรัฐให้คําปรึกษากับประชาชน
เก่ียวกับการชําระหนี้ไปพลางก่อน 

๓. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือใช้ 
ในการเกษตร ในเขตอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ต้ังถามโดย ส.ส.สมคิด  เชื้อคง  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  พรรคเพ่ือไทย จังหวัดอุบลราชธานี  โดยได้สอบถามดังนี้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย          



3 

ในการจัดทําโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําลําห้วยบอนในพ้ืนท่ีตําบลสีวิเชียร ๕ อําเภอน้ํายืน รวมถึงโครงการ
ฝายน้ําล้นกับลําโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี หรือไม่อย่างไร  ท้ังนี้ รมต.ศิริวัฒน์ ขจรประศาสตร์  รมช.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ตอบชี้แจงว่า กระทรวงให้ความสําคัญต่อโครงการดังกล่าว ท้ังนี้อ่างเก็บน้ําลํา
ห้วยบอนเป็นเข่ือนดินและเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง โดยกระทรวงมีแผนก่อสร้างกําหนดระยะเวลา ๔ ปี และ
ใช้งบประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบการก่อสร้าง และจะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการหลายคณะ   ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการพิจารณา ส่วนโครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นก้ันลํา
โดมใหญ่นั้น กรมชลประทานมีนโยบายก่อสร้างเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ํา  ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการเตรียม
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้เร่งรัดท้ัง ๒ โครงการให้มีการดําเนินการให้
เร็วท่ีสุด 

๔. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 
ต้ังถามโดย ส.ส.อนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคเพ่ือไทย  จังหวัดสกลนคร  ได้สอบถามว่า 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ
หรือไม่  จากนั้น รมต.เสริมศักด์ิ  พงษ์พาณิช  รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบชี้แจงว่าในปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ นั้นกระทรวงฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างอาคารเรียน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น ได้ขอต้ัง
งบประมาณจํานวน ๖ ล้านบาทเศษเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รวมถึงการสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงรมต.จะได้ติดตามอย่างใกล้ชิด และ
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนเป้าหมายในการพิจารณาดําเนินการตามท่ีผู้ต้ังกระทู้ได้
สอบถามมา 

เม่ือจบวาระกระทู้ถามท่ัวไปแล้ว ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อ ซ่ึงมีการ
เลื่อนเรื่องด่วนท่ี ๑๓ ข้ึนมาพิจารณาก่อน คือ พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๘)         
พ.ศ.๒๕๕๕ ซ่ึงคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ท้ังนี้ รมต.ธนุศักด์ิ  เล็กอุทัย  รมช.กระทรวงการคลัง ได้แถลงเหตุผล
ในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัย ท่ี ๑๗/๒๕๕๕ ว่า มาตรา 
๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา 
จักรไทย ซ่ึงทําให้มีความจําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการเสียภาษีเงินได้ และการยื่นรายการเก่ียวกับเงินได้
พึงประเมินของผู้มีเงินได้ท่ีเป็นสามีและภริยาข้ึนใหม่บางประการ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งประมวล
รัษฎากรในเรื่องดังกล่าว เพ่ือใช้บังคับสําหรับการยื่นรายการเก่ียวกับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี          
พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป ท้ังนี้ ผู้มีเงินได้มีหน้าท่ียื่นรายการเก่ียวกับเงินพึงประเมินประจําปีภาษี พ.ศ.๒๕๕๕          
ใน พ.ศ.๒๕๕๖ ซ่ึงต้องเริ่มต้นยื่นต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบกับการจัดเก็บภาษีเงินได้และการ
บริหารจัดเก็บภาษีเงินได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นเครื่องมือทางการคลังท่ีสําคัญ ในอันท่ีจะทําให้รัฐ
สามารถจัดเก็บภาษีอาคารซ่ึงเป็นรายได้ท่ีสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบ
ได้ และโดยท่ีเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ในวันท่ีจะรักษาความม่ันคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ ภายหลังรัฐมนตรีชี้แจงแล้ว ได้มีสมาชิก
อภิปรายพอสมควร จากนั้นท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติ เห็นควรอนุมัติพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ.๒๕๕๕ 

จากนั้นท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ พ.ศ. ... ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยมีหลักการเพ่ือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
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อาหารสัตว์  ส่วนเหตุผลนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ใช้บังคับ        
มาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และวิทยาการเก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการ
ขยายตัวในด้านการค้าและอุตสาหกรรมเก่ียวกับอาหารสัตว์  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์และใบรับรองอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับอาหารสัตว์ การเลิกกิจการและการโอนกิจการ รวมท้ังปรับปรุงการ
ขออนุญาต และการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียนและการโฆษณาอาหารสัตว์  บทกําหนดโทษ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งข้ึน ภายหลัง รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงหลักการและเหตุผลแล้ว มี
สมาชิกสนใจอภิปรายพอสมควร โดยมีประเด็นข้อเสนอต่าง ๆ เช่น การเขียนเนื้อหาสาระหรือข้อความใน
กฎหมายฉบับนี้ควรมีการตรวจสอบปรับปรุงให้เหมาะสม, รัฐบาลควรดูแลบูรณาการท้ังระบบเพ่ือไม่ให้พ่อค้า
เอาเปรียบเกษตรกร, ควรมีกฎหมายส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพและมีต้นทุนตํ่าควบคู่ไปกับ
กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ เป็นต้น และเม่ือปิดอภิปรายแล้ว ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ในวาระแรก และต้ังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๓๑ ท่าน กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน  จากนั้นประธานสั่งปิดประชุมใน
เวลา ๑๕.๐๗ นาฬิกา 

 


